

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động HĐND huyện tháng 8, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024

Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HĐND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1. Đối với HĐND huyện

Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 23/5/2021 cử tri trên địa bàn huyện đã bầu được 32 đại biểu HĐND huyện. Do quá trình điều động, luân chuyển của cán bộ cho đến nay đại biểu HĐND huyện còn 29 đại biểu, (giảm 03 đại biểu). Số lượng đại biểu chuyên trách có 03 đại biểu (gồm 01 Phó Chủ tịch HĐND huyện, 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, 01 Phó Trưởng ban Pháp chế).

2. Đối với HĐND xã

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã đầu nhiệm kỳ là 327 đại biểu, hiện tại còn 304 đại biểu, giảm 23 đại biểu. HĐND 17/17 xã, thị trấn sau kỳ họp thứ nhất đã bầu thường trực HĐND; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND đảm bảo theo luật định. Trong quá trình hoạt động đã tiến hành kiện toàn và bầu bổ sung các chức danh theo quy định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN

1. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp:

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024; phối hợp với UBND huyện, các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp cuối năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Trong tháng, Thường trực HĐND huyện tiến hành xây dựng Chương trình Công tác tháng 8 năm 2024 của lãnh đạo HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện; xây dựng Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 8. Phối hợp cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn với 35 người

tham dự¹; Chuẩn bị và tổng hợp các nội dung đề nghị chất vấn của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện², dự kiến tổ chức phiên chất vấn vào trung tuần tháng 9/2024; Ban hành Công văn quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị.

Phối hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện; chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các Ban HĐND huyện tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Triển khai các văn bản và đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy chỉ đạo...

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát

Thực hiện giám sát hoạt động của UBND huyện qua các phiên họp của UBND huyện, họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Qua giám sát thường xuyên cho thấy, trong tháng 8/2024, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2024; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của huyện, tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã ATK, vùng ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đúng quy định pháp luật; tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định...

Trong tháng 8 năm 2024, qua giám sát UBND huyện đã ban hành trên 190 quyết định, nhận thấy các quyết định ban hành cơ bản kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách nhà nước sang Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc giải ngân nguồn vốn đảm bảo kịp thời, công tác quản lý nguồn vốn, thẩm định, phê duyệt cho vay được thực hiện chặt chẽ ngay từ cấp cơ sở, dự án cho vay có hiệu quả, giải quyết tốt nhu cầu tự tạo việc làm và tạo thêm việc làm cho người lao động góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước³.

¹ Thực hiện Kế hoạch số 887/KH-UBND ngày 10/8/2024 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, Thường trực HĐND phối hợp tổ chức lớp tập huấn: Thành phần tham dự tập huấn: Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban Pháp chế, KT-XH HĐND huyện; Các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện; các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; các cơ quan ngành dọc TW đóng trên địa bàn huyện.

² Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Công tác quy hoạch... Công tác giải phóng mặt bằng... Việc triển khai thực hiện vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất...

³ Đoàn tiên hành kiểm tra thực tế tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mậm (thôn Khun Pâu, xã Diềm He) mô hình trồng cây ăn quả; gia đình bà Hứa Lan Hương (phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan) mô hình nuôi cá tầm và trồng

Xây dựng Quyết định thành lập Đoàn Giám sát và Kế hoạch Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Yên Phúc. Dự kiến tổ chức giám sát vào ngày 28/8/2024.

c) Một số hoạt động khác

Tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, dự các cuộc họp của các cơ quan, các ngành có nội dung liên quan. Tham dự các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.

2. Hoạt động của các Ban HĐND huyện

Các Ban HĐND huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tham dự các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND, UBND; giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc UBND giải quyết các kiến nghị của cử tri. Theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thông qua việc ban hành hành các văn bản của UBND huyện và giám sát các cơ quan tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND huyện. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các nội dung tiến hành giám sát theo chương trình giám sát đã đề ra.

Các ban HĐND huyện tiến hành họp thống nhất các nội dung đề nghị chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện.

* **Ban Kinh tế - Xã hội:** Giám sát thường xuyên qua việc xem xét các Quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

* **Ban Pháp chế:** Xây dựng Quyết định, Kế hoạch Giám sát chuyên Giám sát chuyên đề công tác giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở tại UBND xã Hòa Bình, giám sát vào ngày 20/8/2024; Giám sát thường xuyên qua việc nắm tình hình về thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

Các Ban đã tích cực phối hợp trong việc tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện, đã thường xuyên giúp Thường trực HĐND theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, tình hình chấp hành, thi hành pháp luật theo thẩm quyền, nhiệm vụ quy định và tham gia một số hoạt động khác của Thường trực HĐND huyện khi được phân công.

3. Các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện: các Tổ đã phân công các đại biểu dự tiếp xúc cử tri tại các thôn, khối phố theo Kế hoạch của Thường trực HĐND; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND huyện; tiếp tục nghiên cứu, xem xét và giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý

rừng hồi. Hiệu quả nguồn vốn: Từ khi có nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đến 30/6/2024, cho vay hộ nghèo và hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn địa phương với 98 dự án vay, tạo việc làm mới, duy trì và mở rộng việc làm bền vững cho 148 lao động. Nguồn vốn được các hộ vay chủ yếu đầu tư trồng rừng Hồi, trồng cây ăn quả các loại... làm tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tính đến nay nguồn vốn từ ngân sách huyện đã giúp cho 75 hộ thoát nghèo, 25 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ vay vốn thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 82%/tổng số hộ vay vốn.

kiến, kiến nghị của cử tri đã được chuyển các cơ quan đơn vị xem xét, giải quyết theo quy định; tham dự cùng đoàn làm việc, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong tháng không có công dân đề nghị Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân.

5. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, UB MTTQ

Trên cơ sở Quy chế số 168/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ ngày 06/10/2021 về việc phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Thường trực HĐND huyện thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện đều mời UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự để xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

6. Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Trong tháng 8, qua quá trình theo dõi, giám sát thường xuyên UBND huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được kết quả cụ thể:

- **Lĩnh vực Kinh tế:** Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước năm 2024⁴. Chi ngân sách nhà nước chi đúng, chi đủ đảm bảo đúng quy định. Trong tháng, Nhân dân tập trung diện tích gieo trồng vụ Mùa, ước đạt 3.977 ha, bằng 98,9% so với cùng kỳ. Công tác chăn nuôi tiếp tục được duy trì. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ cho gia súc, gia cầm tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra⁵. Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao KHKT tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên đường huyện, đường nội thị, quản lý hành lang ATGT theo kế hoạch; cung ứng xi măng cho các xã, thị trấn làm đường giao thông nông thôn.

- **Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cấp giấy Chứng nhận sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường:** Về công tác đầu tư xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn đến ngày 13/8/2024 do huyện quản lý là: 264.910 triệu đồng đã thực hiện giải ngân được 86.912 triệu đồng đạt 33% KH; công tác tài nguyên đất, nước và khoáng sản trên địa bàn huyện; công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ lần đầu

⁴ Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đến ngày 10/8/2024 là: 4.277 triệu đồng, lũy kế 8 tháng: 23.851 triệu đồng, đạt 99,4% so với dự toán tỉnh giao, đạt 90% dự toán huyện giao, bằng 114% so với cùng kỳ. Tổng chi NSNN trên địa bàn thực hiện đến ngày 10/8/2024: 73.532 triệu đồng, lũy kế 8 tháng: 439.272 triệu đồng, đạt 55% so với dự toán giao, bằng 106% so với cùng kỳ.

⁵ Tính đến ngày 15/8/2024, dịch bệnh xảy ra tại 17/17 xã, thị trấn; số thôn có dịch 103 thôn/1.171 hộ có lợn ốm chết, tiêu huỷ, tổng số lợn chết, tiêu huỷ là 4.095 con, trọng lượng tiêu huỷ 189.015 kg (trong đó: lợn nái 678 con, trọng lượng 82.513 kg; lợn thịt, lợn con 3.417 con, trọng lượng 106.502 kg).

tiếp tục được triển khai thực hiện⁶. Tiếp tục thực hiện công tác lập Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện⁷. Công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, xây dựng, giao thông; Trong tháng chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm tra được 12 lần, phát hiện được 05 trường hợp vi phạm, tự ý xây dựng lò sấy hồi tại thôn Bản Làn xã Diềm He. Tất cả các trường hợp đã lập biên bản và yêu cầu các gia đình cam kết không xây dựng kiên cố và mở rộng lò sấy khi chưa làm các thủ tục cần thiết.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: chỉ đạo tổ chức vệ sinh, trang trí trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh, củng cố, tăng cường nâng cao năng lực và trình độ khám, chữa bệnh. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, thông tin và truyền thông tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thông tin và truyền thông được tăng cường. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn⁸.

- Lĩnh vực Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hiện chế độ chính sách: Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức cán bộ cấp huyện, cấp xã⁹; thực hiện nâng lương, phụ cấp, công tác thi đua - khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức Hội, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính..... Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách lao động việc; chỉ đạo thực hiện các chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định; triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội theo kế hoạch.

- Lĩnh vực Thanh tra, Tư pháp, giải quyết đơn thư, khiếu nại: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

⁶ Trong tháng 8/2024 tiếp nhận thêm là 10 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở: 06 hồ sơ có kết quả; 04 hồ sơ trả về do không đủ điều kiện, công dân rút hồ sơ; cấp GCN cho 03 hộ gia đình, cá nhân tại xã Diềm He, Liên Hội, Tràng Các. Giao đất cho 02 hộ gia đình tại xã Diềm He, xã Trấn Ninh (đất ở tại nông thôn) với diện tích 174,5m². Trong tháng chỉ đạo tổ chức thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn, lũy kế thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND tỉnh đến thời điểm báo cáo là 11.256 thửa đất, tỷ lệ đạt 66,51% so với kế hoạch.

⁷ Triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt theo quy định. Triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh đã được duyệt. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án: cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -TDA tỉnh Lạng Sơn, Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình ảnh hưởng Công trình: trụ sở làm việc Công an xã Trấn Ninh; trụ sở làm việc công an xã Tràng Phố.

⁸ Khảo sát hiện trạng, chuẩn bị điều kiện thiết kế phối cảnh tại điểm tham quan Công viên địa chất Nhà thờ họ Hà thổ ty; tổng hợp thông tin về Nhà thờ họ Hà thổ ty, xã Bình Phúc; chỉ đạo khảo sát cải tạo cảnh quan tại Nhà hàng Hoàng Loan trở thành đối tác của Công viên địa chất Lạng Sơn.

⁹ Tổng số có mặt đến thời điểm hiện tại (15/08/2024) 1.322 người, trong đó cơ quan chuyên môn cấp huyện: 79 người, đơn vị sự nghiệp công lập: 1.239 người; tổ chức Hội: 04 người. Biên chế cán bộ, công chức cấp xã (tính đến ngày 01/8/2024): số lượng cán bộ, công chức theo quy định là 332 người. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện có: 361 người (giảm 01 người do tinh giản biên chế). Trong đó: Cán bộ: 169 người; Công chức: 192 người. Dôi dư so với số lượng được bố trí là 30 người.

phản ánh theo quy định¹⁰. Trong tháng, không phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng; không phát hiện hành vi tham nhũng phải xử lý.

Thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, giải quyết TTHC và trả kết quả cho công dân đảm bảo theo quy định¹¹.

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Duy trì tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông; triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Luật Căn cước công dân chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO luôn được thực hiện tốt; chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác diễn tập tại các xã: Tràng Phái, Tân Đoàn, Khánh Khê, Điem He.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Thường xuyên theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị ở địa bàn huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết HĐND huyện; các tổ đại biểu đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát của HĐND cho thấy trong tháng vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại: công tác giải phóng mặt bằng nhìn chung còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm (dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3; Mở rộng khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, dự án Khu dân cư Chợ Bãi, Khu dân cư Điem He, các dự án hỗ trợ huyện nghèo...). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đến nay chưa đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là tiến độ thực hiện các nội dung hỗ trợ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác điều chuyển tài sản còn gặp khó khăn. Việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại một cơ sở nhà đất chưa được điều chỉnh đề phù hợp với mục đích sử dụng hiện trạng.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2024

¹⁰ Trong tháng, tại Ban Tiếp công dân huyện, chuyên viên Ban Tiếp công dân huyện tiếp 03 lượt công dân (04 người), nội dung tiếp công dân về các lĩnh vực: đất đai; chế độ, chính sách. Tiếp nhận **43 đơn** (trong đó: **33 đơn** thuộc thẩm quyền của UBND huyện chuyển từ tháng trước sang, tiếp nhận mới **10 đơn** (trong đó 07 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 01 đơn không đủ điều kiện xử lý)); Ban Tiếp công dân đã tham mưu cho UBND huyện giao cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Kết quả giải quyết: Đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết: 16/40 (đều là đơn kiến nghị, phản ánh); đang xem xét, giải quyết: 24 đơn (đều là đơn kiến nghị, phản ánh).

¹¹ Tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả 05 hồ sơ cải chính hộ tịch; 02 hồ sơ thay đổi hộ tịch; 01 hồ sơ xác định lại dân tộc. Hông đã tham mưu cho UBND huyện giải quyết và trả kết quả cho công dân theo quy định 08 hồ sơ; thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 15 việc (18 bản).

1. Tổ chức phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND để đánh giá và triển khai công tác định kỳ hằng tháng; tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện theo quy định.

2. Xây dựng chương trình công tác của Thường trực HĐND tháng 9 năm 2024.

3. Tổ chức thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch.

4. Tham dự các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện các cơ quan hữu quan khi có nội dung liên quan.

5. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Thực hiện tiếp công dân theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời các kiến nghị chính đáng của cử tri.

6. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực UB MTTQ, các ban, trong việc triển khai thực hiện giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.

7. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, chương trình hoạt động tháng 9 năm 2024./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (B/c) ;
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND, UBND, MTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Hoàng Văn Quân